

Sinh hoạt Ngày CSTV/Hoa Kỳ
Chủ đề: CSTV
Tác giả: Thạch Thảo

Nhìn về Memorial Day

Cuối tháng Năm, ngày Memorial Day – ngày lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong nhắc nhở chúng ta biết ơn những người lính đã hy sinh mạng sống vì Tổ quốc vì Tự do cho đất nước Hoa Kỳ nơi mà người Việt chúng ta đã chọn làm quê hương thứ 2.



**Hai trẻ trước bia mộ cha –
người đã hy sinh tại chiến trường Iraq**
nguồn: wordpress.com

Có lẽ khó ai kìm được cảm xúc khi nhìn những bức ảnh nói lên sự mất mát của người vợ hay con thơ mồ côi cha trong Đệ nhị thế chiến, chiến tranh tại Việt Nam hay chiến trường Trung Đông. Phần lớn trong số những người ngã xuống khi tuổi còn rất trẻ, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Có người chuẩn bị lập gia đình, có người con còn nhỏ, họ bước vào cuộc chiến với nhiệm vụ bảo vệ tự do, hòa bình cho thế giới. Và, mỗi năm đến ngày Memorial Day những hình ảnh đẹp đẽ mà chúng ta được chứng kiến và xúc động đó là hình ảnh những đóa hoa tươi trên khắp các nghĩa trang; nhiều tình nguyện viên cầm lá cờ đi cắm từng ngôi mộ; Quốc kỳ được kéo xuống rủ tang từ sớm bình minh cho đến trưa 12 PM; người thân ôm tấm bia mộ lặng lẽ lau nước mắt... Khoảng cách giữa người mất và người sống như không có trong không gian.



Cậu bé trước bia mộ cha đã hy sinh tại chiến trường Afghanistan.
nguồn: dailynews.com

Và nữa, hình ảnh cựu chiến binh mất đi một phần thân thể, anh bước đi trong chiếc chân giả từng bước... từng bước... bước vào nghĩa trang thăm mộ người đồng đội. Có ngờ đâu người nằm ở đây từng là chiến hữu sát cánh kề vai nhưng nay đã trở về cát bụi.

Nhìn dòng chữ trên bia mộ, ngày mất thật nhói lòng. Nhiều góa phụ, con mồ côi, cựu chiến binh, người dân vẫn nhớ về người thân vào ngày lễ. Nghĩa trang Quốc gia trên 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ trở thành địa điểm lịch sử viếng thăm. Nơi này cũng là chìa khóa giáo dục con trẻ.



**Cựu chiến binh trẻ thăm đồng đội vào 5/29/2017
tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington.**
nguồn: nbcnews.com

Memorial Day trở thành một đại lễ liên bang hàng năm, từ năm 1971 chính thức trở thành ngày lễ quốc gia. Nó được lấy cảm hứng từ các người dân ở các tiểu bang miền Nam dành sự Vinh dự cho binh sĩ nam nữ đã mất trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào hoặc hành động quân sự. Truyền thống được đánh dấu bằng cuộc diễu hành của trường học, một số

tổ chức hoặc các binh chủng trong quân đội. Ấn tượng nhất là hình ảnh đẹp Hoa và Cờ trân trọng trên các ngôi mộ của những người đã mất trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ.

Chúng ta sống trong bầu không khí tự do, cái tự do trả giá bởi “Freedom is not free”. Vì thế, may mắn sống trong quốc gia Hoa Kỳ thì càng biết ơn, tôn vinh những người nam lẫn nữ đã cho mình cuộc sống hôm nay. Nếu Tổng thống Lincoln còn sống, Ông sẽ ngạc nhiên bởi tia sáng hy vọng rằng con người sống vẫn luôn bên cạnh những người nằm sâu dưới lòng đất. Họ là những người con bất tử của đất nước.



Diễn hành Memorial Day hàng năm.

nguồn: askideas.com

Đó là những hình ảnh, những giây phút mà người ta để lòng mình lắng xuống trước những đau thương mất mát... của người khác hay của mình. Nhưng nước Mỹ vẫn là nước nhìn về phía trước, vui sống và phát triển. Nên sau và bên cạnh những nỗi buồn chiến tranh là niềm vui chào đón ngày đầu tiên mùa hè. Nên năm nay được biết lượng khách du lịch trong dịp lễ tăng lên khá nhiều so với những năm trước được thống kê qua tình trạng cháy vé, giá vé máy bay tăng phút cuối, hết phòng khách sạn, khu giải trí kín chỗ.

Ước tính khoảng hơn 43 triệu du khách Mỹ sẽ lên đường bằng các phương tiện khác nhau, xe hơi, máy bay, xe lửa vào cuối tuần Memorial Day này. Con số lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua. Những ngày cao điểm lưu thông dễ kẹt xe có thể tăng gấp 3 lần dọc theo các con đường chính và cao tốc, theo INRIX một công ty phân tích giao thông.



Con trai trong bộ quân phục của cha vào Memorial Day.

nguồn: dontmesswithtaxes.com

Bắt đầu thứ Năm trở đi, 24 tháng 5, nạn kẹt xe trầm trọng đã xuất hiện trên các lộ trình hướng về các nơi du lịch. Đặc biệt là thành phố New York, Washington, D.C., Chicago, mức độ kẹt xe đã tăng lên gấp 2 lần bình thường. Riêng các thành phố khác như Houston, San Francisco hoặc Detroit lưu lượng xe cộ chỉ tăng nhẹ.

Mặc dù giá xăng tăng nhưng người ta vẫn tính chuyện “đi” và “đi” như để ủng hộ nền kinh tế nước nhà. Giá vé máy bay giảm 7% nếu đặt trước trong năm nay, với mức trung bình \$168 USD khứ hồi trên 40 đường bay nội địa hàng đầu.

Ông Bill Sutherland, phó chủ tịch cấp cao của AAA cho biết: “Nền kinh tế mạnh và niềm tin của người tiêu dùng đang ngày càng mang lại cho người Mỹ tất cả động lực mà họ cần đến để khởi đầu mùa hè với một nơi nghỉ ngơi trong ngày Tưởng niệm”.



Hơn 41.5 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch vào ngày cuối tuần Memorial Day, gần 5% so với năm ngoái và nhiều nhất trong hơn 10 năm qua, theo AAA.

nguồn: driversalert.com



Năm nay ngày 28 tháng Năm là lễ Memorial Day và lại là thời gian khởi đầu bước vào mùa hè. Học sinh vui mừng kết thúc năm học nên hầu hết mọi gia đình đều chuẩn bị chương trình du lịch [đi] chơi xa. Lễ rơi vào đầu tuần thứ Hai cuối tháng; vì thế những ngày nghỉ lễ dài hơn khi cộng thêm thứ Bảy, Chủ Nhật trước đó.

Một điều kỳ lạ khó giải thích nếu ai để ý sẽ thấy hầu hết vào ngày lễ Tưởng niệm bầu trời luôn u ám, gió thổi và mưa lâm râm tại nhiều nơi.

Thăm các đài tưởng niệm như một cái tình của người còn sống dành cho người đã mất, nhất là Memorial Day – ngày tôn vinh những người Mỹ trong các lực lượng vũ trang đã mất khi phục vụ cho quê hương.

Thạch Thảo

<http://baotreonline.com/nhin-ve-memorial-day>



Nguồn: Internet eMail by Trương Văn Quang chuyển
<http://baotreonline.com/nhin-ve-memorial-day>

Đăng ngày Thứ Bảy, May 26, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH